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Skólanefnd Framhaldsskólans í Ausíur-Skaftafellssýslu kom saman til ftmdar þann 
24. nóv. sl. og haföi ti! umsagnar írumvarp til laga um framhaldsskóla. Þar sem 
menntamálanefnd Aiþingis hafói óskað eftir umsögn skólanefndarinnar með bréfi dags. 10. 
nóv. sl. þá skal tekið fram að talsverðar umræður urðu um málið. Eftirfarandi ályktun var 
að lokum samþykkt á fundinum:

"Skólanefnd Framhaidsskólans í Austur-Skaftafellssýslu er sammála þeirri 
þrískiptingu sem fram kemur í frumvarpi til íaga um framhaldsskóla. Með þeirri skiptingu 
er stigið skref t»l að koma íslenska irafjilíaldsskólanuní úr þeim..ógöngum sem hann er í.

Skólanefnd leggur jafnframi áherslu á að tilvist Framhaldsskólans í Austur- 
Skafiafellssýslu verði tryggð með framkvæmd laganna. Einungis með því að starfrækja 
öflugan framhaldsskóla í sýslunni næst markmið laganna Mað öiium nemendum sem lokið 
hafa grunnskólanámi skuíi tryggður aðgangur að námi í framhaldsskóla"".

F. h. skólanefndar,

Zophonías Torfason skólameistari
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